

องค์ประกอบที่ 9	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 12	(สมศ.) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ชนิดตัวบ่งชี้	ผลผลิต
คำอธิบาย	ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ซึ่งระบุไว้ในข้อ 36 ความว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน” ทั้งนี้สถานศึกษา จะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในต้นสังกัดจะเป็น คะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนั้นการประเมินตัวบ่งชี้นี้จึงเป็นการใช้ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน	ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน ที่ประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัดช่วง 3 ปีก่อนที่จะประเมิน เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ	<p>ระยะแรกวิทยาลัยที่ยังไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด อาจดำเนินการเองได้โดยต้องระบุชื่อผู้ประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมินคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมิน ตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่</p>
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนที่ประเมิน โดยหน่วยงานต้นสังกัดช่วง 3 ปีก่อนที่จะประเมิน

ผลการดำเนินงาน

ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยชุมชน จากคะแนนเต็ม 5 ปีการศึกษา 2556 – 2558 ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนน 4.71 ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนน 4.83 และปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 4.91

วิทยาลัยชุมชนตราด มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานเท่ากับ $(4.71 + 4.83 + 4.91) / 3 = 14.45 / 3 = 4.82$

หลักฐาน

12.1 กราฟผลการประเมินตนเองวิทยาลัยชุมชนตราด ปีการศึกษา 2556 - 2558

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
4.40	4.59	4.59	บรรลุ

ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย
4.60	4.82	4.82	บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ	บรรลุเป้าหมาย